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Nefnda -og greiningarsvið Alþingis/Atvinnuveganefnd Alþingis.

Heilt yfir telur undirritaður að sú breyting sem er fyrirhuguð með frumvarpi þessu sé ekki til 
bóta fyrir þá sem stunda grásleppuveiðar né stuðli að nýliðun í greininni. Þá eru alltof margir 
lausir endar í frumvarpi þessu þar sem löggjafinn afsalar sér valdi til ráðherra sem getur snúið 
og breytt reglum um veiðar eftir eigin geðþótta með einfaldri reglugerðar setningu, það er 
ekki fyrirsjáanleiki. Verði veiðibrestur á einu veiðisvæði þá mega bátar ekki flytja sig á annað 
veiðisvæði. Með aflahámarki uppá 1.5% er næsta víst að ekki verði mikill markaður fyrir 
grásleppukvóta innan hvers svæðis. Þar sem þær veiðiheimildir sem verða gerðar upptækar 
lenda til Fiskistofu er ekki fyrirsjáalegt að þær endi hjá þeim sem vilja hefja grásleppu útgerð 
og hafi til þess burði. Minni á tilfæringar með verðlitlar heimildir (Tild.Ufsi) sem eru látnar 
brenna inni í skiptum fyrir aðrar verðmeiri

Telur undirritaður sem fyrr að grásleppu veiðum sé betur stjórnað með núverandi 
veiðifyrirkomulagi en þessum mein gölluðu hugmyndum. Sem eiga ekkert skylt við 
kvótasetningu. Getum kallað þetta ríkisstýrðar veiðar.
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